



ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้นำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ มาเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม (สัมภาษณ์) ของผู้เข้ารับการประเมินฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวเข้า รับการประเมิน	เลขประจำตัว สอบแข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล	
๑	๑๐๐๐๑	๐๐๓๘	นายปิติพล	อำนาจเวช
๒	๑๐๐๐๕	๐๐๒๙	นางสาวกาญจนา	ชาญวรุฒิ
๓	๑๐๐๐๒	๐๓๑๘	นางสาวผกามาศ	ผิวเหลือง
๔	๑๐๐๑๑	๐๓๒๑	นางสาวศิรดา	นัยผ่องศรี
๕	๑๐๐๐๔	๐๐๒๓	นางสาวปวีณริศา	อาจสาลี
๖	๑๐๐๑๐	๐๑๑๗	นางสาวดารานี	จันทะรังษี
๗	๑๐๐๐๙	๐๐๔๗	นางสาวอาภรณ์	สรีระพร
๘	๑๐๐๐๘	๐๐๕๖	นางสาวสุภัทตรา	ศรีชนะนันท์
๙	๑๐๐๐๖	๐๑๗๕	ว่าที่ ร.ต.พิชญ์ดนัย	พรหมเวศ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก แต่ถ้ามีการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลังในครั้ง นี้ จะได้รับการจัดจ้างก็ต่อเมื่อยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว คือ

- ๓.๑ ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรขอสละสิทธิรับการจ้างในตำแหน่งดังกล่าว
- ๓.๒ ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
- ๓.๓ ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่จัดจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๔ ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรได้แจ้งความจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง หรือในตำแหน่งอื่นๆ ของการเลือกสรรครั้งเดียวกับพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ส่วนบริหารงานบุคคล ชั้น ๖ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์)

รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง